



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

6 ตุลาคม 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>เปิดศูนย์ Care D Space สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. พร้อมด้วย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. และพญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดศูนย์ดูแลเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรง โดยสร.ร่วมกับห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน เปิดศูนย์ Care D Space เป็นเวลา 1 สัปดาห์ ซึ่งมีทีมแพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยาเข้าประเมินสภาพจิตใจของผู้ได้รับผลกระทบ ทั้งผู้อยู่ในเหตุการณ์ ผู้เกี่ยวข้อง ผู้ใช้บริการของห้าง และพนักงาน มีผู้เข้ารับการประเมิน 23 คน พบมีความเครียดมาก 9 คน ส่งต่อให้แพทย์ให้คำแนะนำและประเมินอาการ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์</p> <p>- พญ.วิมลรัตน์ วันเพ็ญ ผอ.สถาบันสุขภาพจิตเด็ก ๆ กล่าวถึง การส่งทีมลงพื้นที่ร.ร.ของเด็กผู้ก่อเหตุและได้พูดคุยกับครูและนักเรียน ซึ่งทุกคนต่างทราบถึงอาการป่วยของนักเรียนที่ก่อเหตุมาตลอด โดยเมื่ออยู่ร.ร.เด็กผู้ก่อเหตุไม่ได้มีพฤติกรรมก้าวร้าว แต่เนื่องจากโรงเรียนปิดเทอมไปแล้ว 1 สัปดาห์ ก่อนจะเกิดเหตุความรุนแรง จึงไม่สามารถบอกได้ว่าเกิดอะไรขึ้น ทั้งนี้ การก่อเหตุมักจะมีสัญญาณล่วงหน้าเสมอ ส่วนมูลเหตุจูงใจให้ก่อเหตุต้องมีหลายส่วนเข้ามาเกี่ยวข้อง และต้องสะสมเป็นเวลานาน พร้อมแนะทุกฝ่ายต้องทำหน้าที่ของตนให้ดี</p>	
<p>ถ่ายโอน รพ.สต. สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., hfocus, thecoverage)</p> <p>- นพ.วัชรพงษ์ คำหล้า นพ.สสจ.เชียงใหม่ กล่าวถึง กรณี การส่งหนังสือแนวทางการดำเนินการถ่ายโอนบุคลากร สอน. และ รพ.สต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ถึง ผอ.รพ.ชุมชนทุกแห่ง สสอ.ทุกอำเภอ ลงนามเมื่อวันที่ 3 ต.ค. 2566 ทำให้มีการวิจารย์ว่าเป็นการย้ายบุคลากรที่ต้องการถ่ายโอนไปท้องถิ่น ว่า หนังสือดังกล่าวเป็นแนวทางการดำเนินการ สธ.ไม่ได้มีการยึดแต่อย่างใด เนื่องจากมีบุคลากรของทางจังหวัดที่ผ่านการรับรองตามขั้นตอนแล้ว 166 ราย ดำเนินการถ่ายโอนไป อบจ.ได้ตามปกติ แต่มี 40 รายที่กลับมามีปัญหาปฏิบัติงานในสังกัด สธ.ตามเดิม ตามเงื่อนไขในหนังสือก่อน เนื่องจากกลุ่มนี้ยังไม่ได้ผ่านการรับรองของ สธ. เพราะรายชื่อระหว่าง สธ.และท้องถิ่นยังไม่ตรงกัน ซึ่งต้องตรงกันทั้งสองฝั่งก่อนถึงจะดำเนินการตามขั้นตอนถ่ายโอน</p> <p>- นายรัชกี สาริยะ เลขาธิการชมรมนักวิชาการสาธารณสุขเผย ขณะนี้ประเด็นถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. มีปัญหาในหลายพื้นที่ อาทิ 1.คนที่มีความประสงค์ถ่ายโอน แต่แจ้งไปทางท้องถิ่นปรากฏว่าชื่อไม่มีที่ สธ. 2.บางคนเลขตำแหน่งไม่ตรงตามสถานที่ปฏิบัติงาน 3.บางคนที่มีเลขตำแหน่งตรงอยู่ใน รพ.สต.ที่ทำงานนั้นๆ และประสงค์จะถ่ายโอน ไม่สามารถไปได้ เพราะชื่อไม่ตรงกันทั้งสธ.และท้องถิ่น 4. กลุ่มที่ยากโอนไป อบจ. แต่ไปแล้วถูกเรียกตัวกลับ เพราะถ้าไม่กลับจะมีความผิด ขาดราชการตามหนังสือที่หลายแห่งระบุไว้ และ 5.การถ่ายโอนรอบที่ดำเนินการแล้ว ซึ่งตามเงื่อนไขระบุว่าจะภายใน 1 ปีย้ายกลับได้ พบปัญหาโอนไปอบจ.แล้ว และต้องการกลับมาสธ. ปรากฏว่าอบจ.ไม่คืนเลขตำแหน่ง จึงยากให้สองกระทรวงฯ ตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นว่ามีมากน้อยแค่ไหน และจะแก้ปัญหาอย่างไรต่อไป</p>	
<p>แนวทางจัดสรรอัตราว่างจากการเกษียณฯ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัด สธ. ส่งหนังสือถึงผู้ว่าฯ สำนักงานเขตสุขภาพ และรพท./ รพท.ทั่วประเทศ กรณีจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 66 เน้นหน่วยงานขาดแคลน พร้อมขอสงวนอัตราว่างใน 3 กลุ่ม คือ 1. ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. - นักวิชาการสาธารณสุข - จพ.สาธารณสุข ในรพ.สต.ถ่ายโอน 2.ตำแหน่งนายแพทย์ - ทันตแพทย์ และกลุ่ม และ 3. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ</p>	
<p>ขอ สธ.จัดงบประมาณอาคาร รพ.ตระการพิชผล สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ เดลินิวส์</p> <p>- นายสุทธิชัย จรูญเนตร สส.อุบลราชธานี พรรคภูมิใจไทยหารือต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ว่า ได้รับการประสานงานจาก น.ส.จุไรรัตน์ ทูมนันท์ ผอ.รพ.ตระการพิชผล จ.อุบลราชธานี เพื่อขอให้ประธานสภา ช่วยประสานไปยัง สธ. ในการพิจารณาของงบประมาณก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการ 5 ชั้น เพื่อสนับสนุนการบริการ ทั้งในส่วนของแผนกซักฟอก แผนกจ่ายกลาง แผนกพัสดุ และแผนกโภชนาการ ภายในเขตพัฒนาสาธารณสุข โซน 2 อุบลราชธานี ซึ่งรพ.ได้จัดทำแผนงบประมาณรายการครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2567 แล้ว</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สถ.สำรวจพื้นที่สีกันสร้างรพ.120เตียง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., เดลินิวส์, ข่าวสด, hfocus)</p> <p>- นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึง นโยบายเร่งด่วนของ รพ.สต. กรณีการสร้าง รพ.ใน กทม. 50 เขต 50 รพ. นำร่องที่เขตดอนเมืองในระยะเวลา 100 วัน โดยเป้าหมายระยะที่ 1 คือ สร้าง รพ.ในเขตดอนเมือง ขนาด 120 เตียง แต่ย้งหาที่ดินก่อสร้างไม่ได้ เนื่องจากต้องใช้พื้นที่อย่างน้อย 10 ไร่ ระหว่างนี้จึงหาสถานพยาบาลเดิม เปิดบริการแก่ผู้ป่วยนอกก่อน จะลงพื้นที่สำรวจ รพ.ทหารอากาศ (สีกัน)และพื้นที่บริเวณ ถ.นางวประชาพัฒนา แขวงสีกัน ในวันที่ 6 ต.ค.66</p>	-
<p>วันสุขภาพจิตโลก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (Bluechipthai ,MGRonline)</p> <p>- ภาวะโรคซึมเศร้าและการฆ่าตัวตายจากปัญหาสุขภาพจิตยังมีอัตราเพิ่มขึ้น ข้อมูลของกรมสุขภาพจิต พบว่า อัตราการฆ่าตัวตายในปี 2564 อยู่ที่ 7.38 รายต่อประชากรแสนคน เพิ่มขึ้นจากในช่วงปี 2547 - 2563 ที่ทรงตัวอยู่ในระดับ 5 - 6 รายต่อประชากรแสนคน กลุ่มอายุที่มีการฆ่าตัวตายสูงสุด คือ กลุ่มอายุ 15 - 34 ปี เนื่องวันที่ 10 ต.ค. ของทุกปีเป็นวันสุขภาพจิตโลก จึงขอแนะนำการดูแลและการรักษา เมื่อสงสัยว่าลูกเป็นโรคซึมเศร้า ทำจิตใจตนเองให้สงบและพร้อมต่อการรับฟังเรื่องต่างๆของลูก หากบรรยากาศที่สงบ/ผ่อนคลาย พูดคุยถึงอาการที่พ่อแม่สังเกตเห็นและสะท้อนให้ลูกเข้าใจถึงความห่วงใย เปิดโอกาสให้เด็กพูดและระบายความรู้สึกโดยไม่แย้งหรือรีบสอน หากพบว่าเด็กมีภาวะซึมเศร้าให้ชักชวนลูกมารับการรักษาที่จิตแพทย์ และหากพบความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย ให้พ่อแม่คอยเฝ้าระวังพฤติกรรมของลูก</p>	-
<p>รับมือ ได้ฝุ่นโคอินุ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (mgronline ,khaosod ,kachon ,vnexplorer ,siamnews)</p> <p>- นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รอง สธ. เปิดเผยว่า สธ.ออก 4 ข้อสั่งการรับมือน้ำท่วม ให้จังหวัดพื้นที่เสี่ยงพิจารณาเปิดศูนย์ฉุกเฉิน รายงานเหตุการณ์สำคัญทันที ติดตามเฝ้าระวังผลกระทบจากได้ฝุ่นโคอินุ เฝ้าระวังโรคและภัยที่มาพร้อมกับน้ำท่วม ปรับรูปแบบบริการพื้นที่ประสบภัยให้เข้าถึงง่ายผ่านแทลเมดิซิน แจกจุดเข้ารับบริการ ส่วนกลางเตรียมสำรองยาแล้ว 7 หมื่นชุด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (สยามรัฐ)</p> <p>- นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในหลายจังหวัด เนื่องจากประเทศไทยยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากทุกภาค ส่งผลให้หลายพื้นที่เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง ดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขัง กรมอนามัย ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัวโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเปราะบาง เฝ้าระวัง ป้องกันความเสี่ยงสุขภาพที่มากับน้ำท่วม และอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ไม่ถูกสุขลักษณะ นอกจากนี้ ยังมี ความเสี่ยงจากไฟฟ้าลัดวงจร ไฟรั่ว ไฟฟ้าดูดที่อาจเกิดในช่วงน้ำท่วม และสัตว์มีพิษต่าง ๆ ซึ่งเป็นอันตราย</p>	-
<p>ยืนยันสมุดชมพูใช้ดูแลสุขภาพเด็ก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ vnexplorer ,maticion)</p> <p>- นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัย เผยว่า จากกรณีในโลกโซเชียลมีการส่งต่อข้อมูลไม่ควรถูกฉีดวัคซีนในเล่มสมุดชมพู ว่า วัคซีนที่แสดงในสมุดชมพู เป็นวัคซีนพื้นฐานที่เด็กจำเป็นต้องได้รับ เพื่อลดอัตราการติดเชื้อโรคดังกล่าว และการเสียชีวิตของเด็กได้ เนื่องจากเด็กยังไม่มีความคุ้มกันที่จะต่อสู้กับโรคได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้สมุดชมพูยังมีสาระสำคัญสำหรับคุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครองในการดูแลสุขภาพลูกน้อยเริ่มตั้งแต่หญิงตั้งครรภ์ สำหรับลูกน้อยจะมีแบบบันทึกเพื่อประเมินสุขภาพตั้งแต่แรกเกิดถึง 6ปี ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานสำคัญที่ต้องรู้ในการเลี้ยงลูก</p>	-
<p>แพทย์เตือนหน้าจอกอมมือถือแท็บเล็ตกับสายตาลูกน้อย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (ผจก., mcot, newtv, thereporters, kapook, thejournalistclub, hfocus, sondhitalk)</p> <p>- นพ.ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ห่วงใยสายตาลูกน้อยจากคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต สมาร์ทโฟนที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น อีกทั้งยังนิยมใช้เป็นสื่อหนึ่งในการเพิ่มทักษะต่างๆ ให้แก่เด็ก การใช้อุปกรณ์เหล่านี้มีข้อแนะนำเพื่อให้เด็กไม่เกิดปัญหาที่จะตามมาโดยเฉพาะปัญหาสุขภาพตา เช่น อาการปวดศีรษะ ปวดตา ตาแห้งเคืองตา และตามัว สายตาสั้นก่อนวัย รวมถึงภาวะจิตสังคมขาดสายใยผูกพันระหว่างคนในครอบครัวได้</p>	-
<p>คลิป 'DMS Telemedicine Stroke'</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์)</p> <p>- กรมการแพทย์ ชวนชมคลิป DMS Telemedicine Stroke ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องจริง เพื่อให้ตระหนักถึงโรค Stroke ที่รู้ไว้ ก็สามารถรักษาทัน ป้องกันได้ไว เพียงแค่คุยกับ 'หมอในมือ' โดยสถาบันประสาทวิทยา เตือนให้ประชาชนตื่นตัวป้องกัน หากพบอาการ ปวดศีรษะรุนแรงทันทีทันใด แขน ขาอ่อนแรงข้างใดข้างหนึ่ง สับสนพูดลำบาก พูดไม่รู้เรื่อง มองเห็นลดลง มีปัญหาการเดิน มึนงง ให้รีบไปพบแพทย์ด่วนที่สุด เพราะอาจเป็นสัญญาณเตือนของโรคอัมพฤกษ์ - อัมพาต ลดเสี่ยงพิการและลดตายได้</p>	-

